



ประกาศเทศบาลตำบลงรถ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ ๔

ด้วยเทศบาลตำบลงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ ๔ ตำบลงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ราคาตั้งไว้ ๑,๒๓๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ราคากลาง ๑,๒๑๖,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) (ตามแบบเทศบาลตำบลงรถ กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้ แจ้ง  
เวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลงรถ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่ ๒๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลา  
ราชการโดยสามารถยื่นของสอบราคาได้ดังนี้

- ยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอ  
ห้วยแถลง (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง) จังหวัดนครราชสีมา

- ยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาล  
ตำบลงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดเปิดซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้น  
ไป ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอห้วยแถลง (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง) จังหวัด  
นครราชสีมา

การดูสถานที่ดำเนินการหากมีความประสงค์ที่จะดูสถานที่ให้แจ้งเทศบาลตำบลงรถ ในวันที่ทำ  
การซื้อเอกสารสอบราคา หากไม่ประสงค์จะดูสถานที่ เทศบาลตำบลงรถถือว่ารับทราบเงื่อนไขหรือรายละเอียด  
เพิ่มเติมแล้ว

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ในวันและ  
เวลาราชการ โดยสามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ดังนี้

-ซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอ  
ห้วยแถลง (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง) จังหวัดนครราชสีมา

-ซื้อเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาล  
ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๗๕-๖๕๑๔ ในวัน  
และเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙



(นายเฉลิมพร หนูแก้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ